



## คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา พิจารณาศึกษากรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนำเสนอรายงานข่าวคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษากรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนำเสนอรายงานข่าวคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทั้งนี้มี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ให้พิจารณาศึกษาและทบทวนผลงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “ส.ส.ท.” (TPBS) ตามหน้าที่และภารกิจ ทั้งด้านการเสนอข่าวและรายการ ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ในช่วงเวลาสิบกว่าปีนี้ กระบวนการสื่อสารโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก ในขณะที่เจตนารมณ์ในการก่อตั้ง ส.ส.ท. นั้นยังมีความจำเป็นต้องยึดอยู่กับหลักการทำสื่อให้ เป็นสื่อสาธารณะ

คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าปัจจุบัน ส.ส.ท. อาจจะมีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างขององค์กร คณะกรรมการนโยบาย และผู้บริหาร การควบคุมกำกับดูแล ที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตามเทคโนโลยีและสังคมการสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลต่อความน่าเชื่อถือและศรัทธา

ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ทาง ส.ส.ท. ไม่เคยรายงานการดำเนินการ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรหรือองค์กรที่เข้าปฏิบัติงานด้านสื่อสารสาธารณะกับ ส.ส.ท. ด้วยการฝึกอบรมในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อสาธารณะอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีจิตสาธารณะในการผลิตรายการในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น องค์กรสาธารณะในประเทศต่าง ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรเชิญประธานกรรมการสรรหา กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และเลขานุการกรรมการสรรหา มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาว่ามีหลักเกณฑ์และแนวทางอย่างไร